
๑ 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลคึกคัก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี ๒๕63 
ครั้งที่ 1/๒๕๖3 

วัน พุธ ที่ 14 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖3 เวลา 09.3๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลคึกคัก อ าเภอ ตะกั่วป่า จังหวัด พังงา 

----------------------------------------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 
     1) นายเสน่ห์   บุญน้อย   ต าแหน่ง ประธานสภาเทศบาลต าบลคึกคัก  

2) นายวีรพล  สุทธิเพชร  ต าแหน่ง รองประธานสภาเทศบาลต าบลคึกคัก 
3) นายชาตรี  หลีเจี้ย   ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคึกคัก เขต ๑ 
4) นายสมคิด  หมื่นกล้า  ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคึกคัก เขต ๑ 
5) นายนิกร   ทองลิ่ม   ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคึกคัก เขต ๑ 
6) นายอุดม   ตันเก่ง   ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคึกคัก เขต ๑ 
7) นายนพดล  นพฤทธิ์   ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคึกคัก เขต ๒ 
8) นายสมญา  นพฤทธิ์   ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคึกคัก เขต ๒ 

     9) นางสาวเบญจมาศ  ตันเก่ง   ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคึกคัก เขต ๒ 
     10) นายสมชาย        ชูเหล็ก   ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคึกคัก เขต 2 
 
ผู้ไม่มาประชุม 

1) นายนพพร       ชนะภัย   ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคึกคัก เขต ๑ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1)  นายสวัสดิ์  ตันเก่ง   ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลคึกคัก 
2)  นายสิริธร  บัวแก้ว   ต าแหน่ง รองนายกเทศมนตรีต าบลคึกคัก 
3)  นายจุฬา  เทียนครบ  ต าแหน่ง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลคึกคัก 
4)  นางสาววลัยลักษณ์ โสภณพิเชฐ  ต าแหน่ง เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลคึกคัก 
5)  นายอนิวรรตน์             ไชยรัตน์ธนโชค  ต าแหน่ง ปลัดเทศบาลต าบลคึกคัก 
6)  นายสุขเกษม             สมบัติ   ต าแหน่ง รองปลัดเทศบาลต าบลคึกคัก 
7)  นายประจิม  ถั่วทอง   ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง 
8)  นายสามารถ    ภักดีรัตน์  ต าแหน่ง รักษาราชการแทนหัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
9)   นายวัชรากร           เดชประดิษฐ์  ต าแหน่ง รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองช่าง 
10) นายสมหมาย  บุญลอย   ต าแหน่ง รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองการศึกษา 
11) นางสาวศริญญา กุลวิจิตรรังสี  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
12) นายปิต ิ  ตันสกุล   ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

 
ผู้เข้ารับฟังการประชุม 

1)   นางสาวศรีสุดา  หวานน้อย  
 
 
  



๒ 

 

เริ่มประชุมเวลา 09.3๐ น. 
นายอนิวรรตน์ (ปลัด/เลขานุการฯ) ตามมติประชุมสภาเทศบาลต าบลคึกคัก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 

2563 โดยก าหนดตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ๒๕๖3  ก าหนดไม่เกิน ๓๐ วัน 
ประธานสภาได้นัดประชุมสภาเทศบาลต าบลคึกคัก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้ง
ที่ 1/๒๕๖3 ในวัน พุธ ที่ 14 สิงหาคม ๒๕๖3 ตั้งแต่เวลา 09.๓๐ น. ณ 
ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลคึกคัก บัดนี้ถึงเวลาประชุมแล้วนะครับ  มี
สมาชิกสภาเข้าร่วมประชุม จ านวน 10 ท่าน ลา 1 ท่าน ถือว่าครบองค์
ประชุม เชิญท่านประธานด าเนินการตามวาระการประชุมต่อไปครับ เชิญครับ  

 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   
นายเสน่ห์ (ประธานสภาฯ) 1.1 แนะน าข้าราชการใหม่ราย นายประจิม ถั่ วทอง ต าแหน่ ง 

ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง) ระดับกลาง 

นายประจิม (ผอ.กองช่าง) ก ร า บ เ รี ย น ท่ า น ป ร ะ ธ า น ส ภ า ฯ  น า ย ก เ ท ศ ม น ต รี ต า บ ล คึ ก คั ก                            
รองนายกเทศมนตรีต าบลคึกคัก คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล และ
หัวหน้าส่วนทุกท่านครับ  ผมนายประจิม ถั่วทอง ต าแหน่งผู้อ านวยการกอง
ช่าง (นักบริหารงานช่าง) ระดับกลาง เข้ารับต าแหน่ง เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 
2563 จากบัญชีการคัดเลือกกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น รอบที่ 2 
ประวัติการรับราชการ เริ่มรับราชการ 16 มิถุนายน 2540 ณ อบต. วัดสน 
อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา 4 ปี ปี 2545 ย้ายไปด ารงต าแหน่ง ที่ เทศบาล
ต าบลกระแสสิน อ าเภอกระแสสิน จังหวัดสงขลา 16 ปี ปี 2561 ย้ายไป
ด ารงต าแหน่ง เทศบาลต าบลระโนด อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา 1 ปี 6 
เดือน ระยะเวลารับราชการมาทั้งหมด 22 ปี ประสบการณ์ท างาน ร่วมเป็น
คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ช่างท้องถิ่น จังหวัดสงขลา ร่วมเป็นกรรมการฝ่าย
วิชาการสมาคมช่างท้องถิ่นไทย จัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกา กระผมมีความ
ยินดีอย่างยิ่งที่มาช่วยขับเคลื่อนนโยบายผู้บริหาร ขับเคลื่อนองค์กรเพ่ือแก้ไข
ปัญหาสาธารณะให้กับพ้ืนที่เทศบาลต าบลคึกคัก อย่างเต็มความสามารถนะ
ครับ ขอบคุณมากครับ  

นายเสน่ห์ (ประธานสภาฯ) ครับ ต่อไปเข้าระเบียบวาระท่ี 2  
 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล ส มัยสา มัญ ส มัยที่  ๒                

ครั้งที่ ๑/2563 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563  
นายเสน่ห์ (ประธานสภาฯ) ต่อไปเข้าระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัย

สามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/2563 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน  2563 เชิญท่าน
เลขานุการสภาครับ 

นายอนิวรรตน์ (ปลัด/เลขานุการ) ขออนุญาตท่านประธานครับ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัย
สามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/2563 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน  2563 รายงานการ
ประชุมที่ผ่านมานะครับ มีทั้งหมด 20 หน้า หน้าแรกนะครับผู้มาประชุม 
จ านวน 11 ท่าน  ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 12 ท่าน ในส่วนนี้มีท่านใดแก้ไข 

/เพ่ิมเติมไหมครับ...... 



๓ 

 

เพ่ิมเติมไหมครับ ถ้าไม่มี ต่อไป ไปดูระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่
ประชุมทราบ ในหน้าที่ 2 มีสมาชิกท่านใดแก้ไขเปลี่ยนแปลงบ้างไหมครับ ถ้า
ไม่มี ในหน้าที่ 2 เช่นเดียวกัน ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ ๑/2563 เมื่อวันที่ 27 
กุมภาพันธ์ 2563 อยู่ในหน้าที่ 2 ถึงหน้าที่ 5 สภาเทศบาลต าบลคึกคักมีมติ
เห็นชอบในการแก้ไขและรับรองด้วยคะแนนเสียง เอกฉันท์ (รับรอง 11 เสียง/
ไม่รับรอง – เสียง/งดออกเสียง – เสียง) มีสมาชิกท่านใดแก้ไขเปลี่ยนแปลงบ้าง
ไหมครับ ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องด่วนพิจารณา ไม่มี ระเบียบวาระที่ 4 ญัตติ
ค้างพิจารณา ไม่มี มีสมาชิกท่านใดแก้ไขเปลี่ยนแปลงบ้างไหมครับ ถ้าไม่มี ใน
หน้าที่ 5 เช่นเดียวกันนะครับ ระเบียบวาระที่ 5 ญัตติเสนอใหม่ วาระ 5.1 
ญัตติ รายงานผลการวิจัย เรื่อง การส ารวจความคิดเห็นของประชาชนและผู้ที่
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา : การ
ถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนบ้านปากวีป มิตรภาพที่ 124 อยู่ใน
หน้า 5 กับหน้าที่ 13 มีท่านใดแก้ไขเปลี่ยนแปลงบ้างไหมครับ 

นายสุขเกษม (รองปลัดฯ) ขออนุญาตท่านประธานครับ เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลคึกคัก 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคึกคัก คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
กระผมนายสุขเกษม สมบัติ รองปลัดเทศบาลต าบลคึกคัก กระผมขอแก้ไข
รายงานการประชุม ในหน้าที่ 12 นะครับ วรรคแรก ก่อนจะจบประโยค น่าจะ
พิมพ์ผิดพลาด คลาดเคลื่อนของเจ้าหน้าที่นะครับ ค าว่า ศพฐ เปลี่ยนจาก ศ 
เป็น ส แล้วก็วรรคที่ 2 ถัดมาอีก บรรทัดที่2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เปลี่ยนนะ
ครับ สลับที่กัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คือ CCIS ย่อมาจากค าว่า  Child 
Development Center Information System และโรงเรียน จาก CCIS เป็น 
SIS ซึ่งย่อมาจาก School Information System  ขอแก้ไขสองจุดครับ 

นายอนิวรรตน์ (ปลัด/เลขานุการ) ต่อไปหน้าที่ 13 วาระเสนอพิจารณาเสนอเพ่ือทราบเช่นเดียวกัน รายงานการ
เพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 
2563 อยู่ในหน้าที่ 13 ถึงหน้าที่ 17 มีท่านใดแก้ไขเปลี่ยนแปลงบ้างไหมครับ 
ถ้าไม่มี ในหน้าเดียวกัน ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ อยู่ในหน้าที่ 17 ถึงหน้าที่ 
19 ในวาระอ่ืน มีท่านใดแก้ไขไหมครับ วาระการประชุม ปิดประชุม               
ในเวลา 11.25 น. เชิญท่านประธานครับ  

นายเสน่ห์ (ประธานสภาฯ) ครับ ยังอยู่ในระเบียบวาระที่ 2 นะครับ รับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/2563 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน  
2563 ซึ่งในหน้า 12 แก้ไขค าว่า ศพฐ. เป็น สพฐ. และแก้ไข ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก เป็น CCIS และโรงเรียน จาก CCIS เป็น SIS  มีสมาชิกท่านไหนจะ
แก้ไขอีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมเลยนะครับ สมาชิกท่านใด
เห็นชอบในการแก้ไขและรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ 
สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/2563 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน  2563  ท่านใดแก้ไขตาม
เสนอและรับรองรายงานการประชุมให้ยกมือขึ้นครับ 

 
/มติที่ประชุม……. 



๔ 

 

มติที่ประชุม สภาเทศบาลต าบลคึกคัก มีมติเห็นชอบให้แก้ไขและรับรองรายงานการ 
 ประชุมสภาเทศบาลต าบลคึกคัก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 เมื่อ

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ (รับรอง  10 เสียง / 
ไม่รับรอง – เสียง  /งดออกเสียง – เสียง ) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องด่วนพิจารณา 
 ------------ไม่มี------------ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  ญัตติที่ค้างพิจารณา 
 ------------ไม่มี------------ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕  ญัตติเสนอพิจารณา 

 5.1 ญัตติเสนอพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย (ตั้งจ่ายรายการ
ใหม่)  ประจ าปี 2563 ประเภทครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ครั้งที่ 
...../2563  (กองช่าง)   

นายเสน่ห์ (ประธานสภาฯ)      ขออนุมัติโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ครั้งที่ .. ..../ 2563 แผนงานการพาณิชย์ 
งานกิจการประปา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบ
น้ ามอเตอร์ไฟฟ้า จ านวนเงินโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 21,000 บาท                     
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 2541 ข้อ 27 
การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ให้ เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  เชิญท่านนายกฯครับ 

นายสวัสดิ์ (นายกฯ) กราบเรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่านนะครับ กระผม นายสวัสดิ์  ตันเก่ง นายกเทศมนตรีต าบล
คึกคัก ขอน าเรียนที่ประชุมในระเบียบวาระที่ 5.1 ญัตติเสนอพิจารณาขอ
อนุมัติโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ครั้งที่ ..../2563 แผนงานการพาณิชย์ งาน
กิจการประปา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ า
มอเตอร์ไฟฟ้า(กองช่าง) มอบให้กองช่าง ชี้แจงและอธิบายต่อท่ีประชุมนะครับ 

นายวัชรากร(หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ) เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่านนะครับ กระผม นายวัชรากร เดชประดิษฐ์ หัวหน้าฝ่ายแบบ
แผนและก่อสร้าง ขอชี้แจงเพ่ิมเติมตามท่ี นายกเทศมนตรีได้มอบหมายนะ
ครับ ญัตติเสนอพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย (ตั้งจ่ายรายการ
ใหม่)  ประจ าปี 2563 ประเภทครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ครั้งที่ 
....../2563 เนื่องจากเครื่องสูบน้ า ลูกเก่าเกิดการช ารุดทรุดโทรม การซื้อครั้ง
นี้ต้องเหมือนเดิมที่เคยจัดซื้อมาก่อน มีคุณลักษณะของครุภัณฑ์ ต้องเป็น
เช่นเดียวกัน ขนาดทางน้ าเข้า และทางน้ าออก จ านวนปริมาณน้ า จ านวน 

/แรงม้าที่ท าการผลิต....... 



๕ 

 

 
แรงม้าท่ีท าการผลิตน้ าประปาของหมู่ที่ 5 ซึ่งรายละเอียดการจัดซื้อ ไม่มีใน
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นการจัดซื้อตามราคาตลาดในท้องถิ่น เนื่องจากท า
แทนเครื่องเดิม การขออนุมัติเป็นไปตามบัญชีขออนุมัติโอนงบประมาณตั้ง
จ่ายรายการใหม่  แนวขวางตามเอกสารที่ทุกท่านได้รับ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องสูบน้ ามอเตอร์ไฟฟ้า ทดแทนเครื่องสูบน้ าฯเดิมที่ช ารุด จ านวน ๑ 
เครื่อง โดยมีคุณลักษณะของครุภัณฑ์ ดังนี้  เป็นเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่งใช้
มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว(๕๐)มิลลิลิตร โดยมีท่อน้ าเข้า
ขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว ท่อน้ าออกขนาด ๒ นิ้ว 
- สูบน้ าได้ไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๐ ลิตรต่อนาที ส่งน้ าได้สูงไม่น้อยกว่า ๒๕ เมตร 
หรือประมาณ ๘๒ ฟุต ขนาด ๗.๕ แรงม้า อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ า
และของมอเตอร์ไฟฟ้าต้องมีครบชุด พร้อมที่จะใช้งานได้  ซึ่งการโอนตั้งจ่าย
รายการใหม่ครั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวธิีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ข้อ 27 อ านาจอนุมัติการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 
เปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น จึงขอเรียนสภาฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ ขอบคุณครับ  

นายเสน่ห์ (ประธานสภาฯ) ครับ ยังอยู่ ในระเบียบวาระที่  5.1 ญัตติเสนอพิจารณาขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่าย ต้ังจ่ายรายการใหม่  ประจ าปี 2563 ประเภทครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ครั้งที่ ...../2563 ของกองช่าง มีท่านใดอภิปรายหรือ
แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงไหมครับ ถ้าไม่มี ผมขอมติเลยนะครับ 

มติที่ประชุม สภาเทศบาลต าบลคึกคัก มีมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายตั้งจ่ายรายการ
ใหม่ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ (อนุมัติ 10 เสียง/ไม่อนุมัติ – เสียง/งดออก
เสียง - เสียง) 

 
นายอนิวรรตน์ (ปลัด/เลขานุการ) สภาเทศบาลต าบลคึกคัก  มีมติอนุมัติ ให้ โอนงบประมาณรายจ่ าย                    

ต้ังจ่ายรายการใหม่  ประจ าปี 2563 ประเภทครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 10/2563 นะครับ 

 5.2 ญัตติเสนอพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 2564 
วาระท่ี ๑ รับหลักการ 

นายเสน่ห์ (ประธานสภาฯ) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 ข้อ ๔๕ วรรคสาม ญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ ข้อ ๔๗ ในการพิจารณา
ญัตติร่างข้อบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการ 

 
/แห่งร่างข้อบัญญัติ……. 



๖ 

 

แห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติจะ
รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์
จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้น
พอสมควรแล้วเพ่ือประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่งสภา
ท้องถิ่นจะให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้  เชิญ
ท่านนายกครับ 

นายสวัสดิ์ (นายกฯ) กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกส ภาเทศบาลต าบลคึกคัก               
หัวหน้าส่วนราชการ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสวัสดิ์ ตันเก่ง 
นายกเทศมนตรีต าบลคึกคัก บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลต าบล
คึกคัก จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภา
เทศบาลต าบลคึกคักอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาล
ต าบลคึกคักจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึง
สถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ  ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้ 

 ๑. สถานะ การคลัง 
 1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไปในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 30 

กันยายน พ.ศ.2563 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้ 
 ๑.๑.๑ เงินฝากธนาคาร จ านวน 121,449,156.12 บาท 
 ๑.๑.๒ เงินสะสม 81,254,635.20 บาท 
 ๑.๑.๓ เงินทุนส ารองเงินสะสม 51,894,704.51 บาท 
 ๑.๑.๔ รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 4 

โครงการ รวม 22,048.05 บาท 
 ๑.๑.๕ รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 9 โครงการ 

รวม 1,101,585.68 บาท 
 ๑.๑.๖ เงินกู้คงค้าง  ไม่มี 
 ๒. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 1 สิงหาคม 

2563 
 (๑) รายรับจริงทั้งสิ้น 43,269,245.84  บาท ประกอบด้วย 

หมวดภาษีอากร 3,255,966.27 บาท 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 2,625,704.70 บาท 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 772,675.06 บาท 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์1,876,บาท 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 62,633.00 บาท 
หมวดรายได้จากทุน 3,117.00 บาท 
หมวดภาษีจัดสรร 20,424,413.81 บาท 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 14,248,648.00 บาท 

 (๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยมีวัตถุประสงค์ 21,222.00 บาท 
 (๓) รายจ่ายจริง จ านวน 43,074,906.21 บาท ประกอบด้วย 

/งบกลาง 10,053,053.83….. 



๗ 

 

งบกลาง 10,053,053.83 บาท 
งบบุคลกร 15,927,456.00 บาท 
งบด าเนินการ 15,352,173.38 บาท 
งบลงทุน 64,900.00 บาท 
งบรายจ่ายอื่น ไม่มี  
งบเงินอุดหนุน 1,677,323.00 บาท 

 (๔) รายจ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยมีวัตถุประสงค์ 21,000 บาท   
(๕) มีการจ่ายเงินสะสม 7,267,831.67 บาท  

 (๖) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม ไม่มี  
 (7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ ไม่มี  

๓. งบเฉพาะการ ไม่มี 
 การประมาณการรายรับและรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2564 

เทศบาลต าบลคึกคักอ าเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา  
ประมาณการรายรับ ปี 2564 
รายได้จัดเก็บเอง  

         หมวดภาษีอากร 38,460,000 บาท 
        หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต 3,025,000 บาท  
        หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 900,000 บาท 
        หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 2,400,000 บาท 
        หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 35,000 บาท 
        หมวดรายได้จากทุน 2,000 บาท 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
         หมวดภาษีจัดสรร 31,165,000 บาท 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
        หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 16,500,000 บาท 

รวมประมาณการรายรับปี 2564 ทั้งสิ้น 91,487,600 บาท 
 ประมาณการรายจ่ายปี 2564 
                 แผนงานบริหารงานทั่วไป 20,161,487 บาท 
                แผนงานรักษาความสงบภายใน 7,356,000 บาท 

แผนงานการศึกษา 10,464,054 บาท 
                 แผนงานสาธารณสุข 3,653,080 บาท 
                แผนงานสังคมสงเคราะห์ 55,000 บาท 
                แผนงานเคหะและชุมชน 18,053,980 บาท 
                 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 554,000 บาท 
                 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 2,530,000 บาท 
                แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 10,733,100 บาท 
                แผนงานการพาณิชย์ 5,561,000 บาท 
                แผนงานงบกลาง 12,365,308 บาท 

/รวมงบประมาณรายจ่าย…. 



๘ 

 

รวมงบประมาณรายจ่าย ปี 2564 ทั้งสิ้น 91,487,000 บาท 
เนื่องจากท่านสมาชิกได้ศึกษาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
2564 นี้แล้ว ในส่วนนี้ กระผม ขอชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ 2564 พอสังเขป ในส่วนที่เป็นงบเงินอุดหนุนและรายจ่ายเพ่ือ
การลงทุน ต่อสภาเทศบาลต าบลคึกคัก  ดังนี้  
โครงการประเภทเงินอุดหนุน 

 1. อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอตะกั่วป่า ตามโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดเป็นเงิน 14,000 บาท 

 2. อุดหนุนกาชาดจังหวัดพังงาเป็นเงิน 15,000 บาท 
 3. อุดหนุนการสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว(เขาหลัก) เป็นเงิน 500,000 บาท 
 4. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ าเภอตะกั่วป่า โครงการขยายเขตไฟฟ้า 

สาธารณะ ในต าบลคึกคักเป็นเงิน 1,150,000 บาท 
โครงการประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยครูรัส ม.4 จ านวน 
749,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอย
ครูรัส หมู่ที่ 4 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 210.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 1,062.86 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่าง 
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยชนะภัย หมู่ที่ 2 จ านวน 
685,000 บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 190.00 เมตรหนา 
0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 950.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่าง 
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประจวบอุทิศ (2) หมู่ที่ 5 
จ านวน  543,000 บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 150.00 
เมตร  หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือพ้ืนที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 750.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่าง 
4. โครงการก่อสร้างฝาปิดคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยชนะภัย หมู่ที่
2 จ านวน  678,000 บาท ขนาดฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.75 
เมตรหนา 0.12 เมตร ยาว 1.00 เมตร จ านวนไม่น้อยกว่า 554 ชุด 
รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่าง 
5. โครงการปรับปรุงยกระดับถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยชาย ทะเลคึกคัก 
ม.3 จ านวน  1,164,100 บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร  
ย า ว  164.00 เ ม ต ร  ห น า  0.15 เ ม ต ร  พ ร้ อ ม ไ ห ล่ ท า ง ข้ า ง
ล ะ  0.50 เ มต ร  หรื อ พ้ื นที่ ผิ ว จ ร า จ ร ไ ม่ น้ อ ย กว่ า  820.00 ตา ร า ง
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่าง  
ในส่วนรายการประมาณรายจ่าย ตามแผนงานและรายการอ่ืน ได้น าชี้แจง
รายละเอียดตามเอกสารร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 
ที่น าเสนอสภาเทศบาลต าบลคึกคักพิจารณาในวาระรับหลักการแล้ว จึงขอ 

/แถลงการณ์งบประมาณ......... 



๙ 

 

แถลงการณ์งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2564 ต่อสภาเทศบาลต าบล
คึกคัก เพ่ือพิจารณาต่อไป  

นายเสน่ห์ (ประธานสภาฯ) ครับ ยังอยู่ในระเบียบวาระที่ 5 5.2 ญัตติเสนอพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 วาระที่ 1  รับหลักการ มี
สมาชิกท่านใดจะอภิปราย เชิญครับ 

นายสมชาย (สท. เขต 2) กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน กระผมสมชาย ชูเหล็ก สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคึกคัก เขต 
2 ก่อนจะเข้าสู่วาระ รับหลักการ ขออนุญาตชี้แจง และอภิปราย และก็ฝาก
ไปยังผู้บริหาร และผู้ที่จะมาแปรญัตติ ในครั้งต่อไปด้วยนะครับ ขอให้
พิจารณา เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2564 ผมมี
อยู่ 2-3 ประเด็น ฝากไปยังผู้บริหาร และกรรมการแปรญัตติ เกี่ยวกับ
โครงการบางโครงการ และที่ผมได้ศึกษา และอ่านเอกสารที่ได้แจกท่าน
สมาชิกทุกท่านนะครับ ประเด็นแรก จะขอฝากไปยังคณะกรรมการแปรญัตติ
ครับ งบประมาณจัดโครงการประเพณีสงกรานต์ เป็นโครงการที่ดีนะครับ แต่
ที่ผมได้ดูมา งบประมาณ 300,000 บาท ที่ตั้งไว้ตั้งแต่ ปี 2562 และปีนี้ 
2563 แต่ไม่ได้จัด เนื่องจากติดโควิด 19 และปีงบประมาณ 2564 ก็ตั้งไว้
เท่าเดิม ท่านสมาชิก โครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการที่ดีมาก ท่านประธาน
สังเกตไหมว่า โครงการประเพณีสงกรานต์ของเทศบาลต าบลคึกคัก ถนนทุก
สายจะมุ่งสู่เขาหลัก ถนนข้าวดอกข่า ท่านผู้ว่าฯ ท่าน ส.ส. ท่านนายอ าเภอ 
ผู้น าท้องที่ ผู้น าท้องถิ่น เข้ามาร่วม และประชาชน หลากหลายสถานที่ 
มาร่วมโครงการสงกรานต์แต่ละปี ยิ่งในช่วง 2 ปีหลังนี้ ยอมรับว่า เป็นไฮไลท์
มากครับ ผมยอมรับว่าเป็นหน้าเป็นตามาก แต่มีงบประมาณแค่ 300,000 
บาท จะถามว่า มากไหมครับ ไม่มากครับ ถือว่าน้อยไหม ก็ถือว่าจัดงานได้
สมเกียรติมากครับ แล้วก็เป็นจุดเช็คอินของจังหวัดพังงา ด้วยนะครับ ผมเชื่อ
เหลือเกินว่าอีก 2 ปี ข้างหน้า ที่ถนนข้าวดอกข่าจะเป็น จุดส าคัญในการ
ท่องเที่ยวในงานประเพณีสงกรานต์นะครับ ท่านประธานได้สังเกตไหมครับ 
เพราะอยู่แถวบ้านประธานด้วยนะครับ บางท่านอยากจะกลับไปที่กรุงเทพ 
ถนนข้าวสาร ไปเชียงใหม่ถนนข้าวซอย อะไรอย่างนี้ สุดท้ายต้องอยู่เขาหลัก 
เพ่ือจะได้อยู่เฉลิมฉลองงานประเพณีสงกรานต์ของเทศบาลต าบลคึกคัก ผม
ยอมรับว่าปีที่แล้ว เป็นที่ประจักษ์ของประชาชน ถนนทุกสายมุ่งสู่ต าบลคึกคัก 
รถติดเป็นกิโลครับท่านประธาน อันนี้อยากจะฝากคณะกรรมการแปรญัตตินะ
ครับได้พิจารณาเพิ่มงบประมาณ และก็ขอฝากถ้ามีโอกาสเพ่ิมวันสงกรานต์อีก
สักวันได้ไหมครับ ในปีนี้ หรือปีหน้า และจะได้น าเรื่องเหล่านี้ไปประชุมกับ
การท่องเที่ยว จะได้พิจารณาเป็นบรรทัดฐานต่อไปนะครับ ส่วนเรื่องที่ 2 
เรื่องงบประมาณที่จะให้กับ สมาคมการท่องเที่ยว ผมก็ยอมรับว่า ได้อภิปราย
ให้ผมรับทราบ เมื่อปี 2562 ผมเคยติงที่เคยตั้งงบประมาณไว้ ถึง 700,000 
บาท ให้กับการท่องเที่ยว อบจ.เองให้ 1,000,000 บาท ถ้าสมาคม 

/ท่องเที่ยวเปิดบูธ…………….. 



๑๐ 

 

ท่องเที่ยวเปิดบูธให้กับชาวบ้าน ผู้ประกอบการเข้าไปเช่า 5,000  8,000 
บาท แต่ว่าการท างานของสมาคมการท่องเที่ยว แต่ผมไม่อยากจะล้วงลึก เขา
ขายบูธ 5,000 8,000 ปีหนึ่งได้เท่าไร ยังมีออแกนไนท์ ไปรับเหมา แต่ก็ไม่
อยากไปล้วงลูกเขา แต่นี้ทางเทศบาลต าบลคึกคัก ก็ให้ 500,000 ถือว่า ก็
ยอมรับได ้และขอขอบคุณท่านนายกได้สนับสนุนงบประมาณนี้ สมเหตุสมผล 
ส่วนบางโครงการที่ผมได้ติง ก็ยอมรับได ้อย่างเช่นโรงเรียนผู้สูงอายุ ก่อนหน้า
นี้ตั้งไว้ 80,000 บาท ผมขอชี้แจงท่านประธานอย่างนี้ว่า อยากรู้ค่าใช้จ่าย ปี
ที่แล้ว ตั้งไว้ 100,000 บาท แต่ปีนี้ ตั้งไว้แค่ 80,000 บาท แต่ผมก็ยอมรับ
ว่าโครงการอย่างนี้เหมาะสม ไม่ใช่บางโครงการตั้งไว้ 50,000 บาท ก็ยืนพ้ืน
ไว้ 50,000 บาท ตลอด ไม่เคยเปลี่ยน อาจจะเหลือ 40,000 บาท หรือ
เพ่ิมเป็น 60,000 บาท ก็ได้ โครงการผู้สูงอายุปีที่แล้วตั้งไว้ 100,000 บาท 
ปีนี้ตั้งไว้ 80,000 บาท ผมยอมรับว่าเงินส่วนที่เหลือได้ไปพัฒนาส่วนอ่ืนได้ 
สมเหตุสมผล ผมขอขอบคุณโครงการนี้ด้วยครับ และก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่ง ที่
อยากจะฝากไปยังท่านสภาฯ เกี่ยวกับโครงการบาง โครงการ ฝาก
คณะกรรมการแปรญัตติครับ อยากให้พิจารณาอย่างถี่ถ้วน  และเป็น
ประโยชน์ต่องบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2564 ด้วยนะครับ 
ผมขออนุญาตชี้แจงเบื้องต้นเท่านี้ก่อนครับ ขอบคุณครับท่านประธานครับ 

นายเสน่ห์ (ประธานฯ) ครับ ยังอยู่ในระเบียบวาระที่ 5   5.2 ญัตติเสนอพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 วาระที่ 1 วาระรับหลักการ 
มีใครจะอภิปรายอีกไหมครับ เชิญครับ 

นายขาตรี (สท.เขต.1) ขออนุญาตท่านประธาน กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ หัวหน้า
ส่วนราชการ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผมนายชาตรี หลีเจี้ย สมาชิกสภา
เทศบาลต าบลคึกคัก เขต 1 นะครับ ส าหรับผมขอพูดในภาพรวม เรื่องของ
การจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับ ยานพาหนะ ของทุกส่วนนะครับ 
ส าหรับ เรื่องการบริหารจัดการ ผมเห็นแล้วว่าเมื่อเปรียบเทียบการประหยัด
จากเดิม เปรียบเทียบว่าเมื่อก่อน การใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวกับยานพาหนะ แต่
ปัจจุบันนี้ค่าใช่จ่ายในยานพาหนะเราเพ่ิมขึ้น มองในภาพรวมบางครั้งนะครับ 
สมมุตินะครับว่า ส่วนการคลัง ส่วนการศึกษา จะเดินทางไปตะกั่วป่านี้ สมมุติ
ว่าถ้าได้มีการพูดคุยกันว่า วันนี้ที่จะใช้รถนี้ ถ้าเป็นไปได้ควรไปคันเดียวกัน 
ไม่ใช่ว่า อยากจะไปก็ไปกันเลย ไม่ได้ปรึกษารายละเอียดที่จะใช้รถ ในการ
ประหยัด เพราะผมเห็นแล้วบางครั้ง รถวิ่งไล่กันนี้นะครับ เวลาใกล้เคียงกันที่
สังเกต ในเรื่องนี้ขอฝากท่านนายกฯด้วยนะครับ ให้จัดการเรื่องการใช้
ยานพาหนะเพราะว่า การตั้งงบประมาณท่ีตั้งไว้ปีนี้ ผมก็ดูแล้วไม่น่าจะถึง เรา
เจอวิกฤตของโรคระบาดนะครับ ก็อยากฝากให้ผู้บริหารด าเนินการในการ
ชี้แจงการใช้ยานพาหนะท้ังหมด และการใช้น้ ามัน เรื่องสิ้นเปลือง ถ้าคุยกันได้
ก็ขอให้คุยในส่วนนี้ มันสามารถประหยัดได้ขึ้นกว่าเดิมเยอะ ขอขอบคุณครับ 

 
/ นายเสน่ห์ (ประธานฯ)….. 



๑๑ 

 

นายเสน่ห์ (ประธานฯ) ครับ ยังอยู่ในระเบียบวาระที่ 5  5.2 ญัตติเสนอพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 วาระที่ 1 วาระรับหลักการ 
มีใครจะอภิปรายอีกไหมครับ เชิญครับ 

นายสุขเกษม (รองปลัดฯ) ขออนุญาตท่านประธานนะครับ เนื่องระเบียบการประชุม วาระที่ 5.2 นะ
ครับ เป็นการประชุมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ขอ
น าเรียนท่านประธานสภาฯ นะครับ ผ่านเลขานุการสภาฯ ข้อระเบียบใน
เอกสาร หน้าที่ 2 นะครับ วาระ 5.2 นะครับ ข้อ ๔๕ ที่พิมพ์ไว้ ว่าวรรคสอง 
ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ จะเป็น
การพิมพ์ผิดคลาดเคลื่อนรึป่าวครับในการท าระเบียบวาระการประชุมสภาฯ 
โดยอ้างข้อกฎหมายในการประชุมสภาฯ น่าจะผิดนะครับ ที่ผมดู ในระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ข้อ ๔5 วรรคสาม ไม่ใช่ วรรคสอง นะครับ ในฉบับแรกมี
สองว รรค  ในฉบั บที่ สอ ง  ที่ แก้ ไ ขแล้ ว  มี  ส ามว รรค  นะครั บ  นี้ ก็                         
เลขานุการสภา เสนอประธานสภาฯ น่าจะไม่ถูกต้อง ต้องเป็น วรรคสามนะ
ครับ ขอน าเรียนท่านประธานทราบ ขอบคุณครับ 

นายเสน่ห์ (ประธานสภาฯ) รับแก้ไขครับ ยังอยู่ในระเบียบวาระที่ 5.2 ญัตติเสนอพิจารณาร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ 2564 วาระที่ ๑ รับ
หลักการ มีท่านใดจะอภิปราย เชิญครับ ถ้าไม่มีผมขอมติครับ 

มติที่ประชุม สภาเทศบาลต าบลคึกคัก มีมติ รับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  2564 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ (รับ
หลักการ 10 เสียง/ไม่รับหลักการ – เสียง /งดออกเสียง - เสียง) 

 
 ...(เวลารับหลักการ 10.30 น.)... 
 
นายเสน่ห์ (ประธานสภาฯ) ยังอยู่ในระเบียบวาระที่ 5.2 ญัตติเสนอพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 

รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ 2564 เสนอคณะกรรมการแปรญัตติ/
ประเภทสามัญ จ านวน 3-7 คนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ 103,105 การเลือก
กรรมการให้ใช้ข้อ 12 โดยอนุโลม โดยให้ด าเนินการเลือกคนที่หนึ่งแล้วเลือก
คนต่อไปทีละคน จะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน กี่ท่านครับ 

นายสมคิด (สท.เขต 1) กระผมนายสมคิด  หมื่นกล้า สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคึกคัก เขต 1 ขอ
เสนอ 3 ท่าน เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ครับ 

นายเสน่ห์ (ประธานสภาฯ) เมื่อสมาชิกสภา ไม่เสนอจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  2564 เ พ่ิมเติม ถือว่าสภามีมติ เห็นชอบ ก า หนดจ านวน
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 2564 ประเภทสามัญ จ านวน 3 ท่าน นะครับ 

 
/ มติที่ประชุม ....... 



๑๒ 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้มีกรรมการแปรญัตติร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
2564 จ านวน  3 ท่าน  

 
นายเสน่ห์ (ประธานสภาฯ) เชิญท่านสมาชิกเสนอรายชื่อกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 ได้เลยครับ 
นายสมญา (สท.เขต 2) ท่านประธาน ผมนายสมญา นพฤทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคึกคักเขตที่ 

2 ขอเสนอนายชาตรี หลีเจี้ย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคึกคักเขตที่ 1 เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติ ครับ 

นายเสน่ห์(ประธานสภาฯ) ขอผู้รับรอง 2 ท่านด้วยครับ 
นายสมคิด (สท.เขต 1) ท่านประธาน กระผมนายสมคิด  หมื่นกล้า สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคึกคัก

เขตท่ี 1 ขอรับรอง ท่านชาตรี หลีเจี๊ย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคึกคักเขตที่ 
1 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ครับ 

นายอุดม (สท.เขต 1) ท่านประธาน ผมนายอุดม ตันเก่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคึกคักเขตที่ 1 
ขอรับรอง ท่านชาตรี  หลีเจี๊ย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคึกคักเขตที่ 1 เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติ ครับ 

นายเสน่ห์ (ประธานสภาฯ) สมาชิกท่านใด เสนอกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 เพ่ิมเติมไหมครับ ถ้าไม่มีถือ
ว่าสภาเสนอชื่อเพียงคนเดียว จึงถือได้ว่า นายชาตรี หลีเจี้ย สมาชิกสภา
เทศบาลต าบลคึกคัก เขต 1 ได้รับเลือกเป็นเป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 

 
นายเสน่ห์ (ประธานสภาฯ) เชิญท่านสมาชิกเสนอรายชื่อกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 ได้เลยครับ 
นางสาวเบญจมาศ (สท.เขต 2) ท่านประธาน ดิฉัน นางสาวเบญจมาศ ตันเก่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบล

คึกคักเขตที่ 2 ขอเสนอ ท่านนพดล  นพฤทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบล
คึกคักเขตท่ี 2 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ค่ะ 

นายเสน่ห์(ประธานสภาฯ) ขอผู้รับรอง 2 ท่านด้วยครับ 
นายสมญา (สท.เขต 2) ท่านประธานผม นายสมญา นพฤทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคึกคักเขตที่ 

2 ขอรับรอง ท่านนพดล  นพฤทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคึกคักเขตที่ 2 
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ครับ 

นายนิกร (สท.เขต 1 ) ท่านประธานกระผม นายนิกร ทองลิ้ม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคึกคักเขตที่ 
1 ขอรับรอง ท่านนพดล  นพฤทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคึกคักเขตที่ 2 
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ครับ 

นายเสน่ห์ (ประธานสภาฯ) สมาชิกท่านใด เห็นชอบให้นายนพดล  นพฤทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบล
คึกคัก เขต 2 เป็นกรรมการแปรญัตติ ยกมือขึ้นครับ 

นายเสน่ห์ (ประธานสภาฯ) สมาชิกท่านใด เสนอกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 เพ่ิมเติมไหมครับ ถ้าไม่มีถือ
ว่าสภาเสนอชื่อเพียงคนเดียว จึงถือได้ว่า นายนพดล นพฤทธิ์  สมาชิกสภา
เทศบาลต าบลคึกคัก เขต 2 ได้รับเลือกเป็นเป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 

 
นายเสน่ห์ (ประธานสภาฯ) เชิญท่านสมาชิกเสนอรายชื่อกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 ได้เลยครับ 
นายอุดม (สท.เขต 1) ขออนุญาตครับท่านประธานผม นายอุดม ตันเก่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบล 
 

/คึกคักเขตที่ 1 ขอเสนอ..... 



๑๓ 

 

คึกคักเขตท่ี 1 ขอเสนอ นายสมชาย ชูเหล็ก สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคึกคัก
เขตท่ี 2 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ครับ 

นายเสน่ห์ (ประธานสภาฯ) ขอผู้รับรอง 2 ท่านด้วยครับ 
นายชาตรี (สท.เขต 1) ขออนุญาตครับท่านประธานกระผมนายชาตรี หลีเจี้ย สมาชิกสภาเทศบาล

ต าบลคึกคักเขตที่ 1 ขอรับรอง นายสมชาย ชูเหล็ก สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลคึกคักเขตที่ 2 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ครับ 

นายวีรพล (สท.เขต 1) ขออนุญาตครับท่านประธานผมนายวีรพล สุทธิเพชร สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลคึกคักเขตที่ 1 ขอรับรอง นายสมชาย ชูเหล็ก สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลคึกคักเขตที่ 2 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ครับ 

นายเสน่ห์ (ประธานสภาฯ) สมาชิกท่านใด เสนอกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 เพ่ิมเติมไหมครับ ถ้าไม่มีถือ
ว่าสภาเสนอชื่อเพียงคนเดียว จึงถือได้ว่า นายสมชาย  ชูเหล็ก สมาชิกสภา
เทศบาลต าบลคึกคัก เขต 2 ได้รับเลือกเป็นเป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 

 
นายเสน่ห์(ประธานสภาฯ) ซึ่งตอนนี้เราได้กรรมการแปรญัตติครบทั้ง 3 ท่านแล้วนะครับและมีผู้รับรอง

ถูกต้องนะครับ เชิญเลขานุการสภาสรุปครับ 
นายอนิวรรตน์ (ปลัด/เลขานุการฯ) สภาเทศบาลต าบลคึกคักได้ด าเนินการเลือกกรรมการแปรญัตติ ประเภท

สามัญ เพ่ือแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
2564 จ านวน 3 ท่าน ดังนี้ 
คนที่ 1. นายชาตรี หลีเจี้ย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคึกคัก เขต 1  
คนที่ 2. นายนพดล นพฤทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคึกคัก เขต 2  
คนที่ 3. นายสมชาย ชูเหล็ก สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคึกคัก เขต 2  

 
นายเสน่ห์(ประธานสภาฯ) น าปรึกษาสภาฯเรื่องก าหนดวันยื่นค าแปร วันเสนอค าแปร วันประชุม

คณะกรรมการ วันยื่นค าแปรต่อประธานสภา นัดประชุมสภาวาระแปรญัตติ 
ตาม ข้อ ๔9 ญัตติที่สภารับหลักการแล้ว  ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้อง
ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย ผมขอ
เสนอหารือระยะเวลา การด าเนินการ ดังนี้ ครับ   
1. ระยะเวลายื่นค าแปร วันที่ 14 สิงหาคม 2563 หลัง 10.30 น. นับจาก
เวลาที่สภารับหลักการ  ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ในเวลาราชการ ณ 
ส านักงานเทศบาลต าบลคึกคัก ซึ่งก าหนดยื่นค าแปรต้องไม่น้อยกว่า 24 ชม. 
2. วันประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ วันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 
10.00 น. 
3. วันยื่นค าแปรญัตติของประธานกรรมการแปรญัตติ ต่อประธานสภาฯ 
ก าหนดวันที่  20  สิงหาคม 2563 ในเวลาราชการ 
4. ก าหนดวันประชุมสภาพิจารณาครั้งต่อไป ก าหนด วันพฤหัสบดีที่ 27 
สิงหาคม 2563  ท่านใดเห็นด้วยหรือว่าจะแก้ไขตรงไหนเชิญครับ 
 

/ถ้าเห็นชอบตามที่ผมน าเสนอ 
 



๑๔ 

 

ถ้าเห็นที่ผมน าเสนอหารือ และไม่มีท่านใดน าหารือหรือเสนอเพ่ิมเติม ผมขอ
มติเลยนะครับใครเห็นด้วยก็ขอให้ยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม  สภาเห็นชอบด้วยเสียงเอกฉันท์ (เห็นชอบ 10 เสียง /ไม่เห็นชอบ – เสียง /
งดออกเสียง – เสียง) 

 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
นายเสน่ห์ (ประธานสภาฯ)  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน 

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจ าปีงบประมาณ 
2563 วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 09.00 น. – 15.00น.  สถานที่
ด าเนินการ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 2 (บ้านพักถาวรบ้านบางขยะ) หมู่บ้านที่
เข้ารับบริการ หมู่ที่ 1 บ้านปากวีป หมู่ที่ 2 บ้านบางขยะ วันอังคารที่ 18 
สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. – 15.00 น. สถานที่ด าเนินการ ศาลา
ประชาคม หมู่ที่ 4 อบต.หลังเก่า หมู่ที่บ้านที่เข้ารับบริการ หมู่ที่ 3 บ้าน
คึกคัก หมู่ที่ 4 บ้านคึกคัก และวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 
น. - 15.00 น. สถานที่ด าเนินการ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 5 (วัดพนัสนิคม) 
หมู่ที่เข้ารับบริการ หมู่ที่ 5 บ้านบางเนียง หมู่ที่ 6 บ้านบางเนียง หมู่ที่ 7 
บ้านบางหลาโอน ให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงน าบัตรประชาชนมาด้วย หากไม่
สามารถน าสัตว์เลี้ยงมาฉีดวัคซีนได้ สามารถมารับวัคซีนได้ โดยเตรียมกระติก 
/ ภาชนะทึบแสงพร้อมน้ าแข็ง ส าหรับใส่วัคซีน ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย 

นายอนิวรรตน์ (ปลัด/เลขานุการฯ) ขออนุญาตครับท่านประธาน ขออนุญาตเพ่ิมเติมกรณีเรื่องฉีดวัคซีน เหตุที่ฉีด
วัคซีนล่าช้าในปีนี้ เพราะโรคระบาดโควิด ท าให้ในปีนี้ต้องเลื่อนมาฉีดในเดือน
สิงหาคม 2563 ท่านที่น าสัตว์เลี้ยงมาฉีดวัคซีน ท่านต้องสวมหน้ากาก และ
น าบัตรประชาชนมาด้วย เนื่องจากสัตว์ทุกตัวอยู่ในการควบคุมของทะเบียน
งานของสาธารณสุข ในระบบต้องบันทึกข้อมู ลเลข 13 หลักจากบัตร
ประชาชน ของเจ้าของสุนัข แมว ลิงหรือกระต่าย อีกเรื่องที่จะน าเสนอสภาฯ 
คือความก้าวหน้าเรื่องการเลือกตั้งซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในปี 2564 การตั้งบบ
ประมาณการเลือกตั้งให้พิจารณาการป้องกันการติดเชื้อโควิด 2019 ด้วย 
หน่วยเลือกตั้งเมื่อก่อนก าหนดหน่วยละไม่เกิน 800 คนของผู้มีสิทธิ์ เลือกตั้ง 
แต่การเลือกตั้งที่ก าลังพิจารณาอยู่ อาจจะก าหนด ให้หน่วยเลือกตั้งแค่ 600 
คน หน่วยเลือกตั้งจะเยอะขึ้น เป็นภาระที่จะต้องหาสถานที่ให้เพียงพอในการ
เลือกตั้ง  กกต.ประกาศชัดแล้วว่าพร้อมที่จะเลือกตั้งได้เลย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น
เนื่องจากงบประมาณของท้องถิ่นในขณะนี้รายได้ของท้องถิ่นทั้งประเทศลดลง 
ร้อยละ 60 ขอบคุณครับ ซึ่งต้องติดตามข่าวและการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการ
เลือกตั้งต่อไป 

 
/นายเสน่ห์ (ประธานสภาฯ).... 

 



๑๕ 

 

นายเสน่ห์ (ประธานสภาฯ)  ครับ ยังอยู่ในระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) เชิญครับ 
นายสิริธร (รองนายกฯ)   ขออนุญาตครับ ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้ครับ วันที่ 1 – 4 สิงหาคม  

2563 ได้ประสบอุทกภัย และวาตภัยในพ้ืนที่ต าบลคึกคัก โดยมีผลมาจาก
พายุ ชินลากู ท าให้บ้านเรือนได้รับความเสียหาย โดยเฉพาะพ้ืนที่หมู่ที่ 1 
บ้านปากวีป หมู่ที่  2 บ้านบางขยะ ทางเทศบาลต าบลคึกคักได้เข้าไป
ด าเนินการให้ความช่วยเหลือโดยเร่งด่วนจนเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว ได้ท าตาม
ระเบียบในการเบิกจ่ายงบประมาณ เช่นค่าซ่อมแซมบ้าน ไม้ กระเบื้อง และ
ท่านนายกได้ก าชับให้น าถุงยังชีพจากคลังอาหารของเทศบาลต าบลคึกคักไป
แจกจ่ายให้ชาวบ้านผู้ประสบภัยก็เป็นที่ เรียบร้อยแล้ว ประมาณ 20 
ครัวเรือน อีกเรื่องคือ ในเดือน สิงหาคม จะเป็นช่วงที่ต้องมีการจัดมหกรรม
กีฬาต าบลคึกคัก คือฟุตบอล วอลเลย์บอล ซึ่งจัดที่สนามกีฬาต าบลคึกคักตั้ง
งบประมาณไป 570,000 บาท  ส าหรับในปีนี้นะครับ เราก็มีปัญหาเรื่อง
เกี่ยวกับงบประมาณ ภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง ซึ่งส ารวจเดือนมกราคม 
ปกติจะเก็บภาษีช่วงเดือนเมษายน แต่ปีนี้ได้รับผลกระทบจากปัญหาโรค
ระบาดโควิด 2019 จึงเลื่อนมาจัดเก็บภาษีในวันที่ 1-31 สิงหาคม ในส่วน
ของหนังสือเทศบาลต าบลคึกคักก็ได้แจ้งไปยังทุกบ้านจะคิดค านวณทั้งหมด
เพ่ือแจ้งให้กับประชาชนทราบ ส่วนในเรื่องของกีฬาต าบลคึกคักนั้นจะมีการ
จัดการแข่งขันขึ้น โดยจะมีการเก็บค่าสมัคร เรื่องแข่งขันวันที่ 24 -26 
สิงหาคม 2563 สนามหญ้าเทียมโรงเรียนบ้านปากวีปมิตรภาพที่ 124 มีทีม
มาสมัครแล้วประมาณ 10 ทีม จะเป็นการแข่งขันภายในต าบลคึกคักเท่านั้น 
และอีกรุ่นคือรุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 12 ปี ขอบคุณครับ 

นายสมหมาย (นักวิชาการศึกษา) เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกฯ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและผู้
ร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสมหมาย บุญลอย หัวหน้าฝ่ายบริหาร
การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองการศึกษา ขอรายงานความ
คืบหน้าที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนโรงเรียนปากวีปมิตรภาพที่ 124 คือ
เทศบาลต าบลคึกคักก็ได้ยื่นเรื่องไปแล้วให้เขตพ้ืนที่การศึกษาฯ เมื่อวันที่ 31 
กรกฎาคม 2563 ทางเขตพ้ืนที่การศึกษาฯได้รับเรื่องแล้วเมื่อวันที่ 5 
สิงหาคม 2563 ซึ่งระยะเวลาอยู่ในเกณฑ์ตามกฎหมาย 180 วันก่อนเปิด
ภาคเรียน สิ่งที่ได้น าเสนอไปมีดังนี้   1. รายงานการประชุมสภาเทศบาล
ต าบลคึกคัก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งสภาเทศบาลต าบล
คึกคักมีมติเห็นชอบให้ถ่ายโอนสถานศึกษา เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 2. 
รายงานข้อมูลคณะกรรมการสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาคือ 
คณะกรรมการโรงเรียนบ้านปากวีปมิตรภาพที่ 124 ครู 3. ค าขอแบบ
ประเมินเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆย้อนหลังสามปีงบประมาณ 4.รายชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ในส่วนของเทศบาลต าบลคึกคักมีผมนายสมหมาย บุญลอย 
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา นายอนิวรรตน์ ไชยรัตน์ธนโชคปลัดเทศบาล 
นายสุขเกษม สมบัติ รองปลัดเทศบาลต าบลคึกคัก และเจ้าพนักงานธุรการ 

 
/เป็นผู้ช่วยและผู้ทรงคุณวุฒิ… 



๑๖ 

 

เป็นผู้ช่วยและผู้ทรงคุณวุฒิ มีผู้อ านวยการโรงเรียนวัดคมนียเขต ผู้อ านวยการ
โรงเรียนบางเนียง และกรรมการที่จังหวัดแต่งตั้ง ซึ่งเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 
2563 ก็ได้รับหนังสือจากเขตพ้ืนที่การศึกษา ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทน
ท้องถิ่นเวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมของเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเลือก
ประธานผู้ทรงคุณวุฒิ มาประชุมประชาคมถามความต้องการของ
คณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนปากวีปมิตรภาพที่ 124 ว่าเห็นด้วย
หรือไม่ และถามครูว่าจะให้โอนโรงเรียนบ้านปากวีปมิตรภาพที่ 124 มา
สังกัดเทศบาลต าบลคึกคักหรือไม่ เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนนี้คณะกรรมการก็จะมี
การประเมินความพร้อมของเทศบาลตามตัวชี้วัด 8 ด้าน ซึ่งเป็นผลงาน
ย้อนหลังสามปีงบประมาณ และแบบส ารวจความต้องการของนักเรียน 
รายงานผลการวิจัยที่ได้จัดเตรียมมาเรียบร้อยแล้ว ส่วนเรื่องงบประมาณ ผม
ได้จัดเตรียมไว้แล้วบางส่วน ในการปรับปรุงห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ 
ประมาณปีงบประมาณ 2565 -2566 จะได้ อัตราต าแหน่ งครูมา             
ถ้าระดับก่อนประถมศึกษา นักเรียน 30 คนต่อครู 1 คน เป็นประถมศึกษา 
นักเรียน 4 คน ต่อครู 1 คน งบประมาณที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จัดสรรมา ถ้าไม่เพียงพอเทศบาลต าบลคึกคักจะจ้างเป็นครูอัตราจ้าง เรื่อง
ต่อไปที่ผมจะแจ้งคือเรื่องน้ ากัดเซาะชายฝั่ง เทศบาลได้เสนอโครงการไป 8 
โครงการ ทั้งโครงสร้างพ้ืนฐาน ถนน  เข้าที่ประชุมอ าเภอ จังหวัดเรียบร้อย
แล้ว แต่เราได้ยกเลิกโครงการน้ ากัดเซาะชายฝั่งไป เนื่องจากงบประมาณ
จ านวนมาก ซึ่งน้ ากัดเซาะชายฝั่งทางทีมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ท า
วิจัยออกมาแล้ว เสนอกระทรวงฯ เรียบร้อยแล้ว ขอบคุณครับ 

นายสวัสดิ์ (นายกฯ) อนุญาตครับ ขอปรึกษาหารือเรื่องโครงการกินเจ ปีงบประมาณ 2563 ซึ่งใน
ปีนี้จะไม่มีการจัดเนื่องจากติดปัญหาเรื่องงบประมาณไม่เพียงพอ  และ
สถานการณ์ของโรคระบาดโควิด 2019 เพ่ือเว้นระยะห่างตามมติของ
คณะรัฐมนตรีไม่ให้จัดงานแออัด ขอบคุณครับ 

นายเสน่ห์ (ประธานสภาฯ)   ครับ ยังอยู่ในเรียบวาระเรื่องอ่ืนๆ มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกไหมครับ 
 ในเมื่อสมาชิกไม่มีเรื่องเสนออ่ืนๆ ในเรียบวาระที่ 6 นะครับ ผมก็ขอปิดการ

ประชุมครับ ขอบคุณทุกท่านครับ 
 
ปิดประชุม เวลา ๑1.45  น. 
 

      (ลงชื่อ)            ผู้จดรายงานการประชุม 
                                                 (นางสาวศริญญา  กุลวิจิตรรังสี) 
                                             ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 

                 (ลงชื่อ)            เลขานุการสภาเทศบาลต าบลคึกคัก 
                                                  (นายอนิวรรตน์ ไชยรัตน์ธนโชค) 
                                                ต าแหน่ง ปลัดเทศบาลต าบลคึกคัก 

/คณะกรรมการตรวจรายงาน.... 



๑๗ 

 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

(ลงชื่อ)    กรรมการ 
 (นายสมคิด  หมื่นกล้า) 

ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑ 

(ลงชื่อ)    กรรมการ 
                   (นายอุดม  ตันเก่ง)    

     ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑                           
                                                         

 (ลงชื่อ)    กรรมการ                    
                                   (นายสมญา  นพฤทธิ์)      

    ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒     
     

สภาเทศบาลต าบลคึกคัก ได้รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/๒๕63 แล้ว เมื่อครั้ง
ประชุมสภา สมัย.................... สมัยที่ ........... ครั้งที่............... เมื่อวันที่ ................................ ณ.ห้องประชุมสภาเทศบาล
ต าบลคึกคัก 
 
 
           (ลงชื่อ)            ประธานสภาเทศบาลต าบลคึกคัก 
                    (   นายเสน่ห์     บุญน้อย       ) 
                            ต าแหน่ง ประธานสภาเทศบาลต าบลคึกคัก  

------------------------------------------------ 
 
  
 
 
 
 
 
 

  
 
 


